

Số: 16/BC-UBND

Phường Phạm Đình Hổ, ngày 04 tháng 02 năm 2025

BÁO CÁO

Công tác Quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025

Thực hiện văn bản số 228/UBND-NV ngày 23/01/2025 của UBND quận Hai Bà Trưng về việc tăng cường công tác QLNN về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025.

UBND phường Phạm Đình Hổ báo cáo với những nội dung cụ thể như sau:

1. Khái quát về tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn

Phường Phạm Đình Hổ nằm ở phía Bắc Quận Hai Bà Trưng chủ yếu nhân dân theo đạo Phật. UBND phường chỉ đạo lực lượng Công an phường, Cán bộ quản lý công tác tôn giáo, các tiêu ban quản lý di tích trên địa bàn phường thường xuyên nắm tình hình để quản lý và báo cáo kịp thời các công việc phát sinh liên quan đến công tác tôn giáo tín ngưỡng.

Trên địa bàn có 04 Chùa: Chùa Hòa Mã, Chùa Đức Viên, Chùa Trường Tín, Chùa Tô Ông; Có 02 Đình: Đình Hòa Mã, Đình Đông Hạ; Có 02 Đền: Đền Hòa Mã, Đền Đông Hạ. Trong đó cụm di tích Đình - Đền - Chùa Hà Mã được Bộ Văn hóa thông tin xếp hạng từ năm 1986; Chùa Đức Viên và cụm di tích Đình - Đền Đông Hạ được thành phố Hà Nội xếp hạng. Thánh thất Cao Đài Thủ đô Hà Nội tại số 48 Hòa Mã, phường Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

UBND phường thường xuyên kiểm tra các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, Ban quản lý di tích, các tiêu Ban quản lý di tích các Đình - Đền - Chùa, Thánh thất Cao Đài Thủ Đô, các nơi thờ tự trên địa bàn để quán triệt các nội dung quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo và hướng dẫn các hoạt động Lễ hội; Đảm bảo chấp hành đúng các quy định của pháp luật và đảm bảo an ninh trật tự. Chủ động phòng ngừa, không để bất kỳ cá nhân, tổ chức tôn giáo nào tiến hành các hoạt động tôn giáo trái phép, lợi dụng tình hình để tập trung đông người, gây rối trật tự tại các khu vực công cộng, trụ sở các cơ quan Đảng, chính quyền.

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025, UBND phường thường xuyên chỉ đạo cũng như nhắc nhở các di tích đảm bảo

công tác phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, bảo vệ di tích. Trên địa bàn phường không tổ chức Lễ hội.

Phối hợp cảnh sát Phòng cháy chữa cháy kiểm tra nhắc nhở các di tích đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy; các phật tử không đốt hương, vàng mã quá nhiều trong dịp lễ Tết. Không tổ chức lễ dâng sao giải hạn mà chỉ dâng hương, tránh tụ tập đông người, đảm bảo vệ sinh môi trường cảnh quan khu vực di tích.

Kiểm tra, nhắc nhở và yêu cầu các khu vực xung quanh khu di tích không lấn chiếm vỉa hè và các hoạt động gây mất mỹ quan và trật tự đô thị.

2. Phương hướng nhiệm vụ

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, quản lý các di tích văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Phổ biến văn bản liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo đến các tổ dân phố, địa bàn dân cư và người dân sinh sống trên địa bàn phường qua các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin zalo OA, tại các hội nghị tổ dân phố...

Duy trì nhắc nhở các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo (Đình, Đền, Chùa) đảm bảo công tác an ninh trật tự, thực hiện tốt công tác đảm bảo phòng chống cháy nổ, không để phát sinh điểm nóng về tôn giáo.

Trên đây là Báo cáo công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn phường Phạm Đình Hồ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ và Lễ hội xuân năm 2025./.

Nơi nhận:

- UBND quận Hai Bà Trưng;
- Phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng;
- Đảng ủy phường;
- Chủ tịch UBND phường;
- UB MTTQ phường;
- Lưu: VP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Dư Thị Thư